

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และความร้อน

จากการดำเนินงานได้มีการดำเนินงานเพื่อการดำเนินงานเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และความร้อน ดังนี้

1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

- 1.1. ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมสรุปการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมสรุปการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 6 กรมอนามัย (เอกสารสรุปการประชุมฯ)
- 1.2. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ โดยให้พื้นที่รายงานการดำเนินงานรายงานสรุปการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2566 สามารถเข้าถึงได้ที่ <https://drive.google.com/drive/folders/1FqBrJlOiDI9lB5dQWUMcnusGThJVuNZa?usp=sharing>
- 1.3. ประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานแนวทางและพัฒนาด้านแบบห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้การสนับสนุนแนวทางการดูแลสุขภาพและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็นหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดเชียงใหม่
- 1.4. ลงพื้นที่ประสานและติดตามการดำเนินงานถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนด้านการจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าวกิจกรรม
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 20-21 กรกฎาคม 2566
 กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่

ถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชน
ด้านการจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศของประเทศไทย



วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชน ณ ตำบลสบป่อง อำเภอป่าเมรุ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนเน้นเชิงด้านการจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของประเทศไทย เพื่อรวบรวมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการชุมชนที่เกาะกู่ซึ่งได้ในการจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดยมีนายศรธาร คุ้มชื่น นายอำเภอป่าเมรุฯ เป็นประธาน และมีผู้ร่วมถอดบทเรียน ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าเมรุฯ โรงพยาบาลป่าเมรุฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำสุ่มป่าราย สำนักงานเกษตรอำเภอ กองสันป่าเกอ สภามหาวิทยาลัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 40 คน

ในระหว่างการถอดบทเรียนนี้ ได้ทราบถึงกระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ปัจจัยสิ่งขาดความเข้มแข็งของชุมชน และข้อเสนอแนะการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสำเร็จยิ่งขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานบ้านโซ่โซ่ซึ่งเป็นการดำเนินงานในชุมชนอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาระบบความรู้และศักยภาพให้ชุมชนในการจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
 www.anamai.moph.go.th

ภาพข่าวกิจกรรม
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 17 กรกฎาคม 2566
 กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่

การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานพัฒนาแนวทาง
และต้นแบบห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยง
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก



วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กรมอนามัย นำโดย นางสาวณิชา ไร่เกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานพัฒนาแนวทางและต้นแบบห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม 2 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 6 กรมอนามัย และระบบ video conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานพัฒนาแนวทางและต้นแบบห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สลจ. 8 จังหวัด ภาคเหนือ และครู/ผู้รับผิดชอบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้ชี้แจงถึงภาพรวมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นฯ ที่ผ่านมา คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่น เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับพื้นที่ แนวทางการดำเนินงานต้นแบบห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแผนการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาต้นแบบห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงแนวทางการติดตามการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นด้วย

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
 www.anamai.moph.go.th

1.5. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 (เอกสารประกอบการลงพื้นที่ฯ)



2. จัดทำสื่อ องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน

2.1. จัดทำชุดความรู้เกี่ยวกับ อาการเสี่ยงจากโรคฮีทสโตรก และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5



2.2. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรองรับระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ทั้งนี้

<https://hia.anamai.moph.go.th/th/handbook/4480#wow-book/>

